



My Little Prayers

บทสวดสายขอฉัน

บทที่ 382

ความทุกข์กับมนุษย์ (3)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในบทสวดของลูกสองบทที่ผ่านมา ลูกเขียนถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ว่า สาเหตุหลักอันหนึ่งคือ ตัวเราเองนี่แหละ ในวันที่ลูกจะขอเขียนถึงสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เรา (อาจจะ) ไม่สามารถป้องกันหรือควบคุมได้ แต่ก็ยังสามารถปฏิบัติตนให้ขึ้นมาเหนือเจ้าความทุกข์นั้นได้

สาเหตุเกิดจากผู้อื่น

เราคงเคยอ่านข่าวอยู่เนือง ๆ ถึงผู้ที่ถูกคนที่ตนรักสละรักและทิ้งเขาหรือเธอไป และทำใจไม่ได้ ในที่สุดก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมคือ การฆ่าตัวตาย หรือไม่ก็ไปทำร้ายหรือแม้กระทั่งถึงขั้นเอาชีวิตของฝ่ายที่นอกใจต้องตายไปเข้าทำนองถ้าตนไม่ได้เป็นเจ้าของ คนอื่นไม่ว่าใครก็อย่ามีโอกาสเลย สุดท้ายไม่ก็เจ็บหรือตายทั้งคู่หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ถ้าวินิจฉัยวิเคราะห์ให้ลึกถึงในกรณีเช่นนี้ มันเป็นความทุกข์ของสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์เท่านั้น สัตว์โลกที่เป็นสัตว์ทั่วไปอาจจะมึนงงบางชนิดที่เกิดความเศร้าโศกหากคู่ตายไป แต่ยังไม่เคยเห็นมีสัตว์ชนิดใดที่ไปกัดหรือจิกตีคู่ที่ทิ้งมันไปถึงขั้นตาย ทั้งนี้เพราะอะไร? เพราะมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐกว่า มีสติปัญญาและสัมปชัญญะ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด รับผิดชอบชีวิต แต่สัตว์ไม่มีพระพรในสิ่งเหล่านี้ แต่แทนที่จะใช้สติปัญญา ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมาทำให้ตนเป็นผู้ที่มีคุณค่า สมกับเป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐ บางครั้งในบางกรณีของเหตุการณ์มนุษย์บางคนกลับขาดสติในการแก้ปัญหาชีวิต บางรายก็ทำไปเพื่อแก้แค้น บางรายก็เพื่อประชดชีวิต ผลสุดท้ายแทนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กลับเพิ่มความรุนแรงให้กับปัญหาและจบลงด้วยการเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองอย่างแสนสาหัส

พวกเราคริสตชนเป็นผู้ที่มีที่พึ่ง **พระเจ้าของเรา**! ยามมีความทุกข์ขนาดไหน ไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ โลกช่างมืดมน โลกช่างโหดร้าย โลกช่างเปล่าเปลี่ยว พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราในทุกขณะจิต หากพระองค์ให้พบแล้วสวดขอให้พระองค์ทรงประโลมใจให้ ไม่ว่าจะถูกใครหักหลัง หักอก ทรยศ ฯลฯ แล้วท่านจะค้นพบว่า การร้องให้กับพระเจ้าตามลำพังนั้นหลังจากน้ำตาได้เหือดแห้งไปแล้ว ท่านจะมีสายตาคมชัดและสดใสกว่าเดิม เพราะดวงตาทั้งสองข้าง ตลอดจนดวงตาของหัวใจของท่านได้ถูกชะล้างด้วยน้ำตาแห่งพระพรแล้ว เป็นหัวใจที่ถูกชะล้างจนไม่เหลือความโกรธ ความแค้น ความผิดหวังอีกเลย ตรงกันข้าม หัวใจของท่านจะสะอาดว่างเปล่า ปราศจากมลภาวะแห่งอารมณ์ที่เป็นพิษทั้งหลาย และเมื่อท่านสามารถมาถึงจุดนี้ได้ ท่านก็จะสามารถเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าของท่านด้วยความรักของพระเจ้าได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ตามมาคือ ท่านจะพบกับความสุขที่ปรี๊ดล้นหัวใจของท่าน ความสุขที่เรียกว่า **สันติสุขและปิติสุข** เป็นความสุขที่ผู้ที่ค้นพบแล้วสามารถเรียกได้เลยว่าเป็น “สวรรค์บนแผ่นดิน”

สาเหตุเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ เป็นประเทศที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าว นี่คือประโยคที่พวกเราได้ยินกันมาตั้งแต่เกิด เราไม่เคยได้ยินว่ามีคนไทยตายเพราะไม่มีข้าวรับประทาน แต่ยิ่งประเทศเราเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุหรือทางโลกมากขึ้นเท่าไร ดูเหมือนเรากลับจะเห็นความทุกข์ยากของประชาชนส่วนหนึ่งที่คิดว่าตนเองยากจนมากขึ้น



เท่านั้น คนจนส่วนใหญ่คิดว่าคนรวยหรือคนมีเงินจะมีความสุข คนจำนวนไม่น้อยตะเกียกตะกายทำทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่ง “เงิน”

สุดท้ายแล้ว คนที่เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนาจะค้นพบว่า “ความสุขที่แท้จริง” นั้น ชื้อไม่ได้ด้วย “เงิน”! ส่วนผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงหลักธรรม สัจธรรม ก็คงต้องเวียนวนในความทุกข์ที่เกิดจากปัจจัยความหนักเบาของกระเป๋าตังค์ไม่รู้จบ

ปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ ที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ยังมีอีกมากมาย โรคภัยไข้เจ็บเป็นต้น การดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี จะทำให้โอกาสการเจ็บป่วยลดน้อยลง ในกรณีที่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ ก็คงช่วยไม่ได้ มีนักบุญหลายองค์ที่จากโลกนี้ไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากในช่วงปลายชีวิตของท่าน แต่ท่านเหล่านี้กลับยอมรับความเจ็บป่วยนั้นเป็นการร่วมพระทรมานกับพระเยซูเจ้า ดังที่ลูกได้เขียนในบทสวดของลูกบทที่ 379

สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์คือ เกิดจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น สึนามิ หรือแม้แต่ภัยร้ายแรงที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันคือ สงคราม เป็นต้น สำหรับภัยธรรมชาตินั้น เดิมมักจะมีคนเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Act of God” โดยเฉพาะในวงการธุรกิจประกันภัย เพราะภัยที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงและรุนแรงเกินกว่าจะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ แต่ในยุคนี้ สาเหตุหลักข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกลายเป็นการกระทำของพวกเรามนุษย์ที่ขาดความสำนึก ทำร้ายธรรมชาติ จนธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงในทางเป็นภัยกลับมายังมนุษย์ ดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

แต่ ... แต่ คำใดๆ ลูกขอสรุปว่า ความทุกข์กับมนุษย์นั้นเป็นของคู่กัน และบางครั้งพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดความทุกข์กับมนุษย์ เพราะเจ้าความทุกข์นี้แหละจะนำพามนุษย์เข้าหาพระเจ้าได้

“พระยาห์เวห์ทรงอยู่ในใกล้ผู้มีใจเป็นทุกข์” สดุดี 34:18

“ท่านทั้งหลายไม่เคยเผชิญกับการทดลองใดๆ ที่เกินกำลังมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์

พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านถูกทดลองเกินกำลังของท่าน

แต่เมื่อถูกทดลอง พระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้” 1 โครินธ์ 10:13

“ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิด

คุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง

เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลังความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเรา” โรม 5:3-5

เพราะลูกได้ค้นพบพระองค์จากการผ่านความทุกข์ในเกือบทุกมิติของชีวิตมาแล้ว ลูกสามารถเขียนบทสวดบทนี้ถวาย แต่พระองค์ด้วยความสุขที่ปลื้มหัวใจในขณะนี้ พระเจ้าข้า

อาแมน

ลูกขอพร: อดทนนะ

